



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มีโครงการจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อเดินทางไปดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U๒T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อจัดกิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวหอมมะลิในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Rice Farm) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับ การคัดเลือก ได้แก่ นายจิรพัฒน์ บุรณ์เจริญ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนา เสาวกุล)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง นายจිරพัฒน์ บุรณ์เจริญ
 ที่อยู่ ๖๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปราสาททอง
 อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐๙๘-๖๒๑๑๔๗๓
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๓๒๐๑๐๑๖๗๗๒๒๙
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๖๗๑๐๐๖๕๒๓๓
 ชื่อบัญชี นายจिरพัฒน์ บุรณ์เจริญ
 ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี สุรินทร์

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๕๗/๒๕๖๔
 วันที่ ๒๖ / ๑๑ / ๒๕๖๔
 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 วิทยาเขตสุรินทร์
 ที่อยู่ ๑๔๕ หมู่ ๑๕ ตำบลนอกเมือง
 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 โทร. ๐๔๔-๕๑๓๒๕๗

ตามที่ นายจिरพัฒน์ บุรณ์เจริญ ได้เสนอราคาไว้ต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จาก มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ถึง หมู่ที่ ๑๑ บ้านตริอบ ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท	๑	วัน	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๕๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าหรืองานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ในกรณีนี้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อให้ครบถ้วนทุกประการ
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด เมื่อเกินกำหนดแล้วผู้ขายยอมรับให้ปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒/๐.๑ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท โดยนับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของ/ส่งมอบงานจ้างมาส่งให้จนถูกต้องครบถ้วน
- กรณีงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา ละผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วง นั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
- การติดอากรแสตมป์ (เฉพาะงานจ้าง) ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
 ข้าพเจ้า ได้อ่านเข้าใจข้อความตามใบ/สั่งจ้าง ข้างต้นนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ) นางเรณู โปสรักขะ ผู้สั่งจ้าง
 (นางเรณู โปสรักขะ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(ลงชื่อ) นายจिरพัฒน์ บุรณ์เจริญ ผู้รับใบสั่งจ้าง
 (นายจिरพัฒน์ บุรณ์เจริญ)
 ผู้รับจ้าง

